

Số: 0\TB-UBND

Yên Bàng, ngày 06 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc cấm các phương tiện tự chế và phương tiện quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường giao thông trong địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định về Năm an toàn giao thông 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 66A/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Ý Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự; an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Ý Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND huyện Ý Yên về Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2023.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy xã Yên Bàng về việc thiết lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn xã.

Thời gian qua trên địa bàn xã Yên Bàng xuất hiện tình trạng các phương tiện xe công nông lưu thông nhiều trên các tuyến đường giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đi lại và gây bức xúc trong nhân dân. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông đường bộ của các chủ phương tiện và nhân dân địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự; an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. UBND xã yêu cầu các Ban ngành-đoạn thể, Ban công an xã, cơ sở thôn, các chủ phương tiện giao thông và toàn thể nhân dân trong địa bàn xã thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các chủ phương tiện giao thông được cấp giấy phép vận chuyển, vận chuyển hàng hóa và vật liệu xây dựng đúng tải trọng cho phép; Đối với những phương tiện vận chuyển có tải trọng vượt quá 5 tấn không được phép lưu thông trên tuyến đường giao thông trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu các phương tiện giao thông tự chế, không được cấp giấy phép hoạt động dừng mọi hoạt động lưu thông và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã.

3. Các cơ sở thôn trên địa bàn xã thực hiện rà soát, thống kê tất cả các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và hàng hóa (xe ba gác, công nông, ô tô,...) trên địa bàn thôn mình báo cáo về UBND xã trước ngày **08/03/2023**.

4. Ban công an xã tổ chức ký cam kết dừng hoạt động đối với các phương tiện giao thông tự chế và yêu cầu trở đúng tải trọng đối với các phương tiện vận chuyển được cấp phép, thời gian xong trước ngày **15/3/2023**. Xây dựng kế hoạch ra quân xử lý các phương tiện tự chế, hạn chế tải trọng và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, báo cáo UBND xã trước ngày **20/3/2023**.

Phối hợp cùng UBND xã tổ chức ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã từ ngày **01/4/2023**.

5. Các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện nghiêm Luật giao thông và có ý thức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; Phối kết hợp với UBND xã, Ban công an xã ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã.

6. Ban văn hóa – thông tin xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông và tuyên truyền bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

7. Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành Luật giao thông, có ý thức bảo vệ các công trình hạ tầng giao thông. Phối kết hợp cùng UBND xã, Ban công an xã trong việc tổ giác các phương tiện quá tải trọng và các phương tiện tự chế lưu thông trên các tuyến đường giao thông.

Trên đây là Thông báo của UBND xã Yên Bằng về việc cấm các phương tiện tự chế và phương tiện quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường giao thông trong địa bàn xã. Yêu cầu Ban ngành, đoàn thể; Ban công an xã; Các cơ sở thôn; Chủ các phương tiện giao thông và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN TUẤN